



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

23 มกราคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 22 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,686 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,377,500 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,445 ราย รักษาหายสะสม 2,272,019 ราย ยังรักษาอยู่ 83,459 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 13 ราย เสียชีวิตสะสม 22,032 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 349,706,742 (+2,795,074) ราย เสียชีวิต 5,609,678 (+6,350) ราย รักษาหาย 278,067,002 (+1,347,684) ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐฯ ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน เผยในปีนี้อิโควิด 19 อาจไม่รุนแรงเท่าเดิม **กัมพูชา** ให้ผู้ป่วยโควิดโอมิครอนรักษาตัวที่บ้านได้ **สิงคโปร์** พบผู้เสียชีวิตคนแรกจากเชื้อโอมิครอน **บราซิล** บังคับนักฟุตบอลที่จะเข้าแข่งขันเกมลีกต้องฉีดวัคซีน **ออสเตรีย** เป็นชาติแรกในสหภาพยุโรปที่บังคับฉีดวัคซีนโควิด 19 ผู้อายุ 18 ปีขึ้นไป **ญี่ปุ่น** กรุงโตเกียวติดโควิดเป็นสถิติใหม่เกิน 10,000 คนเป็นครั้งแรก **ออสเตรเลีย** ไฟเขียวต่างชาติเข้าประเทศได้หากโชว์ผลตรวจโควิดแบบด่วนเป็นลบ **ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคยุโรป** ระบุ เชื้อโควิดโอมิครอน เป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดอยู่ในสหภาพยุโรปแล้ว **สเปน** ประชาชนประท้วงด้านเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน **กรีซ** ล็อกดาวน์ครั้งแรก หลังมีผู้ป่วยโควิดบนเที่ยวบินจากฟิจิ **อังกฤษ** รุดตรวจสอบสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอน หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

ประเด็นสำคัญ

1. แผนการฉีดวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, newtv, topnews, thejournalistclub, changmainews, thebangkokinsight

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข พื้นที่ จ.น่าน เน้นดูแลประชาชนภายใต้นโยบาย 3 หมอ และให้รับวัคซีนเข็ม 3 ป้องกันโควิด 19 ให้มากที่สุด ระหว่างเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนท่าอากาศยานศรีน่าน พบสตรีรายหนึ่ง มีความกังวลในการเข้าวัคซีนเข็มบูสเตอร์ หลังฉีด SV มาแล้ว 2 เข็ม เนื่องจากเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) นายอนุทิน และคณะแพทย์ที่ติดตาม จึงอธิบายความจำเป็นของการรับวัคซีน และขอให้มั่นใจว่าวัคซีนที่ สธ. จัดหามาให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ แม้เป็นโรค SLE ก็รับวัคซีนเข็มบูสเตอร์ได้ สตรีรายดังกล่าวจึงตัดสินใจเข้ารับวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ประชาชาติ, nationtv, chy, thebangkokinsight, thejournalistclub

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ ศบค. เห็นชอบแผนการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 4 ให้กับประชากรในพื้นที่ 10 จังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดที่พบการติดเชื้อสูง ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี กาญจนบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา โดยใช้สูตรดังนี้ กรณีฉีดเข็ม 1-2 เป็น SV เข็ม 3 เป็น AZ เข็ม 4 แนะนำเป็น AZ, กรณีฉีดเข็ม 1-2 เป็น AZ เข็ม 3 เป็น PF เข็ม 4 แนะนำเป็น PF ทั้งนี้ ประชาชนที่รับวัคซีนเข็ม 3 ไปแล้วเกิน 3 เดือน สามารถเข้ารับเข็ม 4 ได้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลในจังหวัดของตน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7

- พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กล่าวว่า เตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 ในวันที่ 27 ม.ค. นี้ เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายมาแล้ว 2 เข็ม และฉีดเข็ม 3 เป็น AZ หรือ PF โดยจะพร้อมฉีดเข็ม 4 วันที่ 1 ก.พ. เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังเปิดให้เด็ก 12 - 18 ปี ที่ฉีด SP มาแล้ว 2 เข็มจากทุกศูนย์ฉีดสามารถรออีกวันเข้ารับการบูสเตอร์โดส PF เข็ม 3 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

2. เด็กเล็กติดโควิดเข้าระบบ HI ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, isaranews

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เด็กทารกและเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี เมื่อตรวจ ATK หรือ RT-PCR ให้ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย สามารถรับการรักษาแบบ Home Isolation (HI) ได้ แต่ต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่สามารถดูแลและประเมินอาการให้เด็กได้ตลอดเวลา โดยใช้อุปกรณ์เพื่อติดตามอาการ แนะนำคอยสังเกตอาการโดยรวมของเด็กอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ซึ่งระดับอาการของเด็กแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบที่ 1 อาการในระดับที่สามารถเฝ้าสังเกตที่บ้านต่อไปได้ คือ มีไข้ต่ำ มีน้ำมูก มีอาการไอเล็กน้อย ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ถ่ายเหลว ยังคงกินอาหารหรือนมได้ปกติ และไม่ซึม ส่วนแบบที่ 2 อาการที่ผู้ปกครองควรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำเด็กส่ง รพ. โดยเร็ว คือ มีไข้สูงกว่า 39 องศา

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หายใจหอบเร็วกว่าปกติ ใช้แรงในการหายใจ ปากเขียว ระดับออกซิเจนปลายนิ้วน้อยกว่า 94% ซึมลง ไม่ดูคน และไม่กินอาหาร</p> <p>3. คำแนะนำฉีดวัคซีนเข็ม 4 บุคลากรทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, สยามรัฐ, isaranews, topnews, amarintv, workpointtoday, thebangkokinsight, natontv</p> <p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ แนะนำผู้ที่ฉีดวัคซีน AZ 2 เข็ม กระตุ้นเข็ม 3 ด้วย PF หรือ MD ยังไม่จำเป็นต้องฉีดเข็ม 4-5 ต่อให้วัคซีนรุ่นใหม่ที่กำลังผลิตขึ้นมาจำเพาะเจาะจงกับสายพันธุ์โอมิครอนก็ตาม เชื่อว่าทุกคนคงติดเชื้อโอมิครอนไปแล้วก่อนหน้าที่วัคซีนรุ่นใหม่จะออกมา เผยรายงานจากอิสราเอล แม้ฉีดวัคซีน PF 4 เข็มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ก็ยังติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนได้ แต่มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีอาการ</p> <p>4. รายงานการระบาด/คลัสเตอร์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, thailandplus, nationtv, thaipbs</p> <p>- นนทบุรี พบผู้ป่วยรายใหม่ 301 ราย หลากหลายอาชีพ ราชบุรี กรมราชทัณฑ์ ประกาศเรือนจำกลางราชบุรี พ้นจากการระบาดแล้ว นครราชสีมา ติดเชื้อรายใหม่ 180 ราย พบบุคลากร มทร.อีสาน ติดเชื้อ 3 ราย เข้มกักตัวกลุ่มเสี่ยงพร้อมฉีดพ่นฆ่าเชื้อ สถานการณ์เตียงที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา วิกฤติ เหลือเตียงสำหรับผู้ป่วยสีแดง 12 เตียง สงขลา พบนักเรียนติดโควิด หลังเปิดเรียนออนไลน์ นครพนม จับตากลัสเตอร์ 6 อำเภอ พร้อมทดลองอนุมัติเปิดเรียน On-Site 157 แห่ง ชัยภูมิ ติดเชืวนิวไฮ รายใหม่ 117 ราย แจกคนเสี่ยงรีบตรวจ ATK มหาสารคาม ระดมฉีดเข็ม 3 พระในพื้นที่ กว่าร้อยละ 70 สร้างภูมิคุ้มกัน</p> <p>5. ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์, ผู้จัดการ</p> <p>- กรมการแพทย์ ยืนยัน กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง การสอดไม้ Swab ลึกถึงเพดานจมูก ทำให้เส้นประสาทรับกลิ่นเสียหาย และส่งผลเสียต่อสุขภาพ เป็นข้อมูลเท็จ การสอดไม้เข้าไปในจมูกมีโอกาสขึ้นไปตำแหน่งของเส้นประสาทรับกลิ่นได้จริง แต่ไม่สร้างความเสียหายต่อเส้นประสาทมากอย่างที่กังวล ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าการทำให้เส้นประสาทรับกลิ่นเสียหายจนสูญเสียการรับกลิ่น แต่ควรทำให้ถูกวิธี โดยการแหงนเข้าไปตามแนวของพินจมูกเพื่อให้เข้าไปยังบริเวณโพรงหลังจมูกมีโอกาสเจอเชื้อโรคได้มาก ซึ่งจะไม่โดนตำแหน่งของเส้นประสาทดังกล่าว</p> <p>6. แนะนำรัฐทำแพลตฟอร์มกลาง ATK สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมกักตักโรคไทย เผยว่า เดิมทีเข้าใจว่าเมื่อตรวจ ATK กับหน่วยงานรัฐและเอกชนแล้ว จะมีการใส่ข้อมูลลงไปให้แอปฯ หมอพร้อม แต่กลับพบว่าบางครั้งเมื่อเดินทางไปประชุมหรือทำธุระหลายที่ในหนึ่งวัน บางสถานที่กลับมีมาตรการให้ตรวจซ้ำ เป็นการสร้างความลำบาก ขอย้ำว่ายินดีและสนับสนุนการตรวจ ATK แต่อยากให้รัฐบาลมีการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง ที่ให้ใส่ข้อมูลการตรวจ ATK ลงไปได้ เพื่อจะได้เพิ่มความสะดวก มีหลักฐานการตรวจที่เชื่อถือได้</p> <p>7. แก้ไขประสิทธิภาพวัคซีน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>- เพจเฟซบุ๊ก กรมควบคุมโรค โพสต์แก้ไขตัวเลขประสิทธิภาพวัคซีนโควิดที่กาฬสินธุ์ จากเดิมป้องกันการติดเชื้อ "โอมิครอน" ได้ 99% แก้ไขเป็น 79% และทำการยกเลิก infographic ที่จัดทำเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 65</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 10 และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการด้านสุขาภิบาลน้ำและอาหาร ณ จ.ลำปาง พร้อมมอบป้าย COVID Free Setting ย้ำความมั่นใจ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และวัดพุทธบาทสุทธาวาส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, nationtv)</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ หวังโอมิครอนระบาดช่วงตรุษจีน แนะนำประชาชนเลี่ยงเดินทางโดยไม่จำเป็น ลดแออัด เน้นปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ลดโอกาสการติดเชื้อภายในครอบครัวและชุมชน รวมทั้งให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการฉลองตรุษจีนทางออนไลน์มากขึ้น</p> <p>- ส่วนการเปิด Test & Go ให้นักท่องเที่ยวเข้าไทย ที่เริ่ม 1 ก.พ.นี้ คาดไตรมาสแรกปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 338,645 คน เงินสะพัด 26,065 ล้านบาท ภาพรวมการท่องเที่ยวในประเทศมีทิศทางเติบโตขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป คนไทยพร้อมเดินทางท่องเที่ยวหลังจากได้รับวัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศเรื่องข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 42) และเรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว หรือ พื้นที่สีส้ม สีเหลือง สีฟ้า มีผลวันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>- นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธาน กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ข้อความสถานการณ์เชื้อโอมิครอนของไทย ยอดตรวจ RT-PCR ทรงตัว ท่วงยอด ATK ยังพุ่งสูง เตือนว่ายังวางใจไม่ได้ แม้อาการไม่รุนแรงแต่บางรายป่วยไม่รู้ตัวจนนำไปแพร่เชื้อ ย้ำต้องป้องกันตนเอง มีวินัย รับผิดชอบต่อสังคม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, thaipbs, workpointtoday, kapook</p> <p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า กทม. ลงนามออกประกาศขยายเวลาให้นั่งดื่มภายในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 24 ม.ค.นี้ ย้ำชด้นั่งดื่มเฉพาะร้าน SHA Plus-Thai Stop Covid 2 Plus เท่านั้น พร้อมสั่งปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะชั่วคราว มีผล 24 ม.ค. เช่นกัน พร้อมตั้งจุดตรวจโควิด 19 เชิงรุกทั่วกทม. 22-31 ม.ค. นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ประกาศร้านอาหารจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง 5 ทุ่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ siampost</p> <p>- นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าราชการกท. เผย ไทยจะลดจำนวนนักกีฬาชุดทำศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 31 เดือน พ.ค.นี้ จาก 1,050 คน ให้เหลือราว ๆ 800 คน เพราะกังวล จนท. อาจดูแลนักกีฬาได้ไม่ทั่วถึง และกังวลเรื่องโควิด 19 ทั้งนี้ กท. ประสาน สธ. ขอรับวัคซีนเข็ม 4 ฉีดให้นักกีฬาและ จนท. คาดได้รับการจัดสรรฉีดเดือน ก.พ. หรือ มี.ค. นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น, ข่าวสด</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา จุฬาฯ เปิดรับอาสาสมัครฉีดวัคซีน AZ เข็ม 3 ในผู้ที่เคยรับวัคซีน AZ มาแล้ว 2 เข็ม ในช่วงวันที่ 30 มิ.ย.-29 ส.ค. 2564 เท่านั้น โดยต้องมีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ และไม่เคยติดเชื้อโควิด 19 มาก่อน</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>การประชุมเรื่องโรคหายาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดการประชุม “The first Southeast Asia Rare Disease Summit” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องโรคหายาก ณ รร.ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก</p>	-
<p>ภาวะช็อกจากอากาศหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, acnews, thejournalistclub, mcot, thaigov, thailandplus)</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สธ. เตือนภาวะช็อกจากอากาศหนาว “ไฮโปเทอร์เมีย” หลังเริ่มพบผู้เสียชีวิตในพื้นที่อากาศหนาวเย็น แนะนำ 6 วิธีปฏิบัติตนดังนี้ 1.ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ทานอาหารครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำอุ่น ออกกำลังกาย ไม่อาบน้ำอุ่นบ่อยเกินไป 2.เตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้พร้อม 3.งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 4.ระมัดระวังและสังเกตอาการผู้ป่วยที่กินยาบางชนิดที่มีผลทำให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง 5.ช่วงอากาศหนาวอาจทำให้เกิดโรคติดเชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะโรคโควิด 19 จึงเน้นย้ำป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา และ 6.หมั่นดูแลสุขภาพร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ</p>	-
<p>กรม สบส. ดูแลผู้สูงอายุโสมแมรี่เดือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ว่า จากกรณี กรม สบส. ร่วมภาคีเครือข่าย เข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุ ในย่านลาดกระบังและหนองจอก เบื้องต้นพบผู้สูงอายุ 40 รายตกเป็นเหยื่อ ยืนยันดูแลผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวให้มีสถานที่พักที่เหมาะสม และดูแลสุขภาพตามมาตรฐาน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เรียกตัวผู้ประกอบกิจการเข้ารับทราบข้อหาการกระทำผิด ในฐานะเปิดสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุโดยไม่ได้รับอนุญาต ระวังโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	-
<p>จี อย. ตรวจสอบคุณภาพขนมมันฝรั่งทอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- ภก.ภาณุโชติ ทองยัง ประธานอนุกรรมการด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สบ. กล่าวว่า ประเทศญี่ปุ่นเรียกคืนขนมมันฝรั่งทอดกรอบแบบแผ่น ยี่ห้อดังที่นำเข้าจากประเทศไทย เพราะตรวจพบสารไกลโคแอลคาลอยด์ในปริมาณสูง ถ้ารับประทานมาก จะทำให้ท้องเสีย ปวดท้อง และพบว่าในไทยยังไม่มีประกาศเรื่องมาตรฐานของสารดังกล่าว จึงขอเรียกร้องให้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อย. เร่งตรวจสอบและเรียกคืนผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอดในท้องตลาด ซึ่งถ้าพบปัญหา ต้องเปิดเผยชื่อยี่ห้อ คินเงินผู้บริโภค และขอให้ออกประกาศเรื่องมาตรฐานของสารไกลโคแอลคาลอยด์ในมันฝรั่ง เพื่อควบคุมความปลอดภัยในอาหาร</p>	
<p>ข่าวปลอม : กระเทียมโทนรักษาโรคระเพาะอาหาร สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการ - สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ยืนยันการรับประทานกระเทียมโทนเป็นประจำ ไม่สามารถรักษามะเร็งกระเพาะอาหารได้ ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัด</p>	-